



ฉบับที่ 5/2564

### เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่ปรับดีขึ้นจากทั้งผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่คลี่คลายลงจากเดือนก่อน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทยอยฟื้นตัว เช่นเดียวกับการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ด้านมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัวในหลายหมวดสินค้า ส่งผลต่อเนื้อให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา และราคาอาหารสดที่ปรับลดลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ส่วนหนึ่งสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะจังหวัดที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนมกราคม 2564 เงินฝากยังคงขยายตัวสูง ด้านเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการเราชนะ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่คลี่คลายลงจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้ากึ่งคงทนหดตัวน้อยลง เช่นเดียวกับการใช้จ่ายหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หดตัวน้อยลง สอดคล้องกับการใช้จ่ายหมวดเชื้อเพลิงที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน หลังจากที่เร่งไปมากในช่วงปลายปีที่แล้ว

**ผลผลิตภาคเกษตร** ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผลของฐานต่ำในปีก่อน ด้านผลผลิตยางพาราขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะที่ผลผลิตกุ้งขาวหดตัวมากขึ้น ผลจากความต้องการบริโภคที่ลดลง ด้านราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาปาล์มน้ำมันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงต่ำกว่าระดับปกติค่อนข้างมาก ด้านราคากุ้งขาวยังคงหดตัวเล็กน้อยตามความต้องการบริโภคที่ลดลง ขณะที่ราคายางพาราขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และยังอยู่ในเกณฑ์สูง ผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นสำคัญ โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ รายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวเล็กน้อย

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง โดยการนำเข้าสินค้าทุนหดตัวน้อยลง จากกลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยาง และอาหารทะเลแปรรูป ด้านมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศปรับดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือก่อสร้าง สอดคล้องกับ ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์และพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัวน้อยลง ตามพื้นที่ฯ ในหมวดเพื่อการค้าบริการ ในหมวดโรงแรม นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง ด้าน**ภาคอสังหาริมทรัพย์** ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะในจังหวัดที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง ขณะที่การลงทุนก่อสร้างปรับลดลงตามการก่อสร้างบ้านเดี่ยว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสต็อกบ้านคงค้างที่ยังมีอยู่มาก

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว ในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ทั้งนี้ การส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง โดยการผลิตรายพาราแปรรูปหดตัวน้อยลงในทุกประเภทสินค้า ทั้งยางแท่ง ยางผสม และน้ำยางข้น เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งที่หดตัวน้อยลง ตามคำสั่งซื้อที่ปรับดีขึ้นในหลายประเทศ ด้านการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปกลับมาขยายตัว จากผลของฐานต่ำปีก่อนและคำสั่งซื้อจากจีนที่เพิ่มขึ้นหลังหมดเทศกาลตรุษจีน เช่นเดียวกับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่กลับมาขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตถุงมือยางและอาหารทะเลกระป๋องชะลอตัว

**ภาคการท่องเที่ยว** หดตัวสูงต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง โดยสถิติการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้หลายจังหวัดมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดยาว 2 ช่วง และเที่ยวบินในประเทศที่กลับมาบินมากขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ตีตลาดมากขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.97 ตามค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ปรับลดลงจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ ประกอบกับหมวดอาหารสดที่กลับมาหดตัวจากราคาเนื้อสัตว์เป็ด ไก่และสัตว์น้ำ รวมถึงราคาผักและผลไม้ที่ลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง แม้จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อต้นปี 2563 โดยเฉพาะจังหวัดที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม ปี 2564 **เงินฝากคงค้าง** ยังคงขยายตัวสูง จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย และมีแนวโน้มที่อาจจะยังขยายตัวสูงต่อเนื่องหลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th